

Số: 07 /HHGDNN -VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

V/v mời cử đội tuyển sinh viên tham dự Cuộc
thi “Tranh biện về giao thông xanh”

Kính gửi:*Trường Cơ Khí (Đại học Bách Khoa Hà*
.....*Nội)*

Để khuyến khích các hoạt động truyền thông thiết thực và chủ động tại Việt Nam liên quan đến biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050” và “Chương trình hành động về giao thông sử dụng năng lượng xanh” nhằm loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong lĩnh vực giao thông vận tải vào năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hiệp Hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức cuộc thi “Tranh biện về Giao thông xanh” cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc của Cuộc thi sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 01/03/2023; Vòng Khu vực của cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 01 – 06/03/2023 tại Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh; Vòng Chung khảo của cuộc thi sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15/03/2023. Cuộc thi sẽ trao 01 Giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 01 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng, 01 giải Ba trị giá 10 triệu đồng và 02 giải “Được yêu thích” trị giá 5 triệu đồng/giải (*Thẻ lệ của Cuộc thi gửi kèm*).

Sự kiện này sẽ được đưa tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng và có sự tham gia của lãnh đạo của các bộ, ngành liên quan của Việt Nam và UNDP.

Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam kính mời Quý trường cử 1- 2 đội tuyển sinh viên (mỗi đội gồm 03 SV) tham dự Cuộc thi và đăng tin về Cuộc thi trên website, fanpage của Nhà trường.

Khi cử sinh viên tham dự Cuộc thi, Nhà trường có các quyền lợi sau:



- Tên, logo của Nhà trường sẽ xuất hiện trên các văn bản, poster của Cuộc thi; được đăng trên các báo trung ương, các kênh truyền hình, các mạng xã hội của ngành, trên website và fanpage của Hiệp hội khi tuyên truyền về Cuộc thi.

- Mỗi sinh viên dự thi sẽ được hỗ trợ 500.000đ và hỗ trợ tiền đi lại nếu ở các tỉnh ngoài các địa phương diễn ra vòng sơ khảo và chung khảo Cuộc thi (Hà Nội, TP. Huế và TP. Hồ Chí Minh).

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý trường để Cuộc thi đạt mục đích đề ra.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH



Dương Đức Lân



Thông tin chi tiết về Cuộc thi, vui lòng đọc tại Fanpage của cuộc thi:
<https://www.facebook.com/Giao-th%C3%B4ng-%C4%91i%E1%BB%87n-113753938265188>

Hoặc liên hệ Thường trực Ban tổ chức:

Ms. Nguyễn Thuỳ Dương

Cán bộ Truyền thông

Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam

Điện thoại: 0976.577.636

Email: nguyenduong.journalist@gmail.com

Ms. Phan Hương Giang

Cán bộ Báo chí và Truyền thông

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam

SĐT: 0948.466.688

Email: phan.huong.giang@undp.org